



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานอธิการบดี งานบริหารบุคคลและนิติการ โทร. IP ๑๓๐
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๓/ว ๔๓๓ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑ (รอบการประเมินตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค.๖๐)

เรียน รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑ (รอบการประเมินตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๐) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
(ตามเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ แนบมาพร้อมนี้) และให้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ตามแบบสรุป
ผลการประเมินฯ ส่งที่..ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อจักได้นำเสนอ
ที่ประชุมรองอธิการบดี คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอธิการบดีตามลำดับ
ทั้งนี้ให้ส่งแบบประเมิน ป.ม.๑ - ป.ม.๓ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) ใส่แผ่นซีดี ภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ส่งที่..งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และลูกจ้าง
ประจำในสังกัด ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ : โปรดดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๔ - ๙ ได้ที่เว็บไซต์ <http://lps.snru.ac.th>

หัวข้อ "การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๐"